

Nâng cao - tham khảo

MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUẨN BỊ CHO HỘI NGHỊ CẤP CAO VỀ KHÁNG KHÁNG SINH NĂM 2024

(Bài tổng hợp)

I. BỐI CẢNH

Hội nghị cấp cao đầu tiên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc (UNGA) về kháng kháng sinh (AMR) đã được tổ chức vào tháng 9/2016, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cam kết toàn cầu về giải quyết AMR, nhằm kêu gọi những hành động khẩn cấp mạnh mẽ hơn để ứng phó với AMR. Tiếp đó, đối thoại tương tác cấp cao về AMR đã được tổ chức tại Đại hội đồng vào tháng 4/2021.

Mặc dù, việc ứng phó với AMR đã đạt được một số tiến bộ trong những năm qua, AMR vẫn là một thách thức đáng kể về sức khỏe và sự phát triển, được liệt kê là một trong 10 mối đe dọa sức khỏe cộng đồng toàn cầu hàng đầu mà nhân loại phải đối mặt, trong đó có 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Hạn chế sự xuất hiện và lây lan của các mầm bệnh kháng thuốc và duy trì hiệu quả của thuốc kháng sinh là rất quan trọng để duy trì khả năng điều trị bệnh ở người, động vật và thực vật trên thế giới, giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm và an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển kinh tế và công bằng trong xã hội, bảo vệ môi trường và duy trì tiến độ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Do mức độ nghiêm trọng và cấp bách của AMR, Chủ tịch Đại hội đồng đã quyết định triệu tập cuộc Họp cấp cao lần thứ hai về AMR tại Trụ sở Liên hiệp quốc ở New York, vào ngày 26/9/2024, trong tuần lễ Hội nghị cấp cao, phiên họp thứ 79 của Hội đồng, chủ đề của cuộc họp là "Đầu tư vào hiện tại và cùng nhau đảm bảo tương lai của chúng ta: đẩy nhanh các hành động đa ngành trên toàn cầu, khu vực và quốc gia để giải quyết vấn đề kháng kháng sinh".

Hội nghị cấp cao năm 2024 sẽ là cơ hội quan trọng để đưa ra các biện pháp ứng phó tương xứng với tác động hiện tại của AMR và các mối đe dọa ngày càng tăng của nó. Xem xét các cam kết được

đưa ra trong năm 2016 và tiến độ thực hiện chúng kể từ đó đến nay, Hội nghị cấp cao sẽ xem xét phản ứng đối với AMR ở tất cả các cấp trong các lĩnh vực con người, động vật, thực vật và môi trường, đồng thời xác định các thách thức, khoảng trống và các giải pháp tiềm năng. Tuyên bố chính trị, được thông nhất trước hội nghị cấp cao thông qua đàm phán liên chính phủ, là cơ hội quan trọng để các nhà lãnh đạo thế giới huy động ý chí và hành động chính trị ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế để giải quyết các động cơ, nguồn gốc và thách thức của kháng kháng sinh.

Trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao năm 2024, Chủ tịch Đại hội đồng sẽ tổ chức một phiên họp điều trần với sự tham gia của nhiều bên liên quan, với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới -WHO, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc - FAO, Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc - UNEP, Tổ chức Thú y thế giới - WOA (còn được gọi chung là Tổ chức Bốn bên). Thông tin cụ thể hơn về Phiên họp điều trần tương tác đa phương này có thể tra cứu tại <https://tinyurl.com/yh2bmzsy>. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, về việc thành lập Hội nghị cấp cao về AMR vào năm 2024 đã yêu cầu Nhóm Lãnh đạo toàn cầu về kháng kháng sinh (GLG) hỗ trợ chuẩn bị cho cuộc họp này.

II. VỀ NHÓM LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU (GLG) VỀ KHÁNG KHÁNG SINH

Nhóm Lãnh đạo toàn cầu (GLG) về kháng kháng sinh (AMR) được thành lập vào năm 2020 theo khuyến nghị của Nhóm Điều phối liên ngành về AMR (IACG) với sứ mệnh tư vấn và vận động cho hành động chính trị nhằm giảm thiểu kháng kháng sinh thông qua tiếp cận và sử dụng kháng sinh một cách có trách nhiệm và bền vững.